
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2561 

วันที่   30   พฤศจิกายน   2561     เวลา    10.00     น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 

 

************************* 
ผู้มาประชุม 

1. นายยุทธนา  สิทธิไพโรจน์สกุล  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายวิชัย  บุญพญา   รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายธวัชชัย  มะลิทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายชัยศิลป์  เทียนพิทักษ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายเลียบ  พานทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นางขวัญใจ  จิรติกรณ์กุล  สมาชิกสภาเทศบาล 

  7. นายวัชระ  รอดสถิตย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  8. นางบรรจง  จันทร์แก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
  9. นายธงชัย  บรรเด็จ   สมาชิกสภาเทศบาล 
  10. นายวิทิศ  กาญจนวิกัติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  11. นางสมคิด   ไชยาพงศ์พิพัฒน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  12. นายอาสาฬหะ สุริเย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
  1. นางธิติมา  ศิลป์ชัย          นายกเทศมนตรี 
  2. นายสมถวิล  ปิ่นทองดี         รองนายกเทศมนตรี 
  3. นายกิตติคุณ  พูนเพียรเลิศสกุล         รองนายกเทศมนตรี 
  4. นางน้้าผึ้ง  ตั้งใจ          เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  5. นายศักดิ์สิทธิ์  พงษ์วงษ์ไพศาล         ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  6. นายศิลป์  ทาทอง          ปลัดเทศบาล  
  7. นางกิตติพร  นิจปิยนันท์         ผู้อ้านวยการกองคลัง 
  8. จ.อ.ประกอบ  บุญเพ็ชร์         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช้านาญการ 

        รก.หน.ส้านักปลัด 
  9.  นายส้ารวม  บรรเด็จ          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  
  10. นายประดิษฐ กลัดทรัพย์         ผู้อ้านวยการกองช่าง 

11. นายไชยกาญจน์ อุตะมา          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
นายศิลป์   ทาทอง  : เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  บัดนี้สมาชิกมาครบองค์  
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมแล้ว  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลได้จุด ธูป เทียน  

บูชาพระรัตนตรัย  และท้าหน้าที่ประธานเพ่ือด้าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป 

นายยุทธนา สิทธิไพโรจน์สกุล       : วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่  1 
ประธานสภาเทศบาล ประจ้าปี พ.ศ. 2561 สมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอ

เปิดการประชุม  ก่อนจะด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ผม
ขออ่านประกาศเรียกประชุมสภาให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้ 

  ประกาศสภาเทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
      เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
   สมัยสามัญ   สมัยที่  4  ประจ้าปี  พ.ศ. 2561 
                    ______________ 
 

ตามที่สภาเทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ ได้มีมติใน
คราวประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ประจ้าปี พ.ศ. 2561  เมื่อ
วันที่  28  กุมภาพันธ์  2561  ได้ก้าหนดสมัยประชุม สมัย
สามัญ  สมัยที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561  ไว้แล้วนั้น 

 

อ า ศั ย อ้ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใน ม า ต ร า  2 5  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496   จึงให้เรียกประชุมสภา
เทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ้าปี  
พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  มี
ก้าหนด  30  วัน 

 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 
 

          ประกาศ    ณ   วันที่   25   ตลุาคม   พ.ศ.  2561 
 

           ลงชื่อ     ยุทธนา  สิทธิไพโรจน์สกุล 
                                                           (นายยุทธนา   สิทธิไพโรจน์สกุล) 

                                             ประธานสภาเทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
 

นายยุทธนา สิทธิไพโรจน์สกุล : ต่อไปผมขอด้าเนินการประชุม            ตามระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล   ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง      ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

…(-ไม่มี-)... ต่อไปเป็น  ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงาน 
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ้าปี  
พ.ศ. 2561    เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2561 ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาล   และฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลได้จัดส่งรายงาน
การประชุมดังกล่าว     ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้พิจารณา 
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และตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ใดขอแก้ไข รายงานการ
ประชุมแต่อย่างใด จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว หากรับรองขอได้โปรดยกมือครับ   
 

มติที่ประชุม                           : รับรองการรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 
3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 จ านวน 12 เสียง   

                                           

นายยุทธนา สิทธิไพโรจน์สกุล : ต่อไปเป็น  ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  ญัตติรายงานผลการ
ประธานสภาเทศบาล   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.  
      2561 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 
นางธิติมา  ศิลป์ชัย  : เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ดิฉันขอเสนอญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผล   
     แผนพัฒนา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้ 
       

เรื่อง   ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
พ.ศ. 2561       

 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
                  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้านวน 17 เล่ม        
    

ด้วยนายกเทศมนตรีมีความจ้าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ  จึงเสนอญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลต้าบลสามง่ามทาโบสถ์ ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดท้ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  ข้อ 29 (3)  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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 จึงเรียนเสนอญัตติมาเพ่ือรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสภานี้ 

         
                ขอแสดงความนับถือ 

 

           (ลงชื่อ)      ธิติมา  ศิลป์ชัย 
                   (นางธิติมา  ศิลป์ชัย)  
                      นายกเทศมนตรีต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
 

นายยุทธนา  สิทธิไพโรจน์สกุล : ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีไดเ้สนอญัตติไปแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล จะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับ...(ไม่มี)...ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่

ประชุมรับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา พ.ศ. 2561 แล้ว  

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
พ.ศ. 2561  

  
 

นายยุทธนา สิทธิไพโรจน์สกุล       : ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  ญัตติรายงานการประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาล การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่้า

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

 

นางธิติมา  ศิลป์ชัย             : เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ดิฉันขอเสนอญัตติรายงานการประเมินผลการจัดบริการ  

สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่้ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาล  ดังนี้ 

 

     เรื่อง  ญัตติรายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตาม   
เกณฑช์ี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่้ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล 

 

     เรียน  ประธานสภาเทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
 

 ด้วยนายกเทศมนตรีมีความจ้าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ จึงเสนอญัตติรายงานผลการประเมินผลการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่้ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์  โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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         หลักการ 
รายงานผลการประเมินผลการจัดมาตรฐานการบริการ

สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่้ามาตรฐานการ
จัดบริการสาธารณะของเทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์  

 
 

              เหตุผล 
  ตามที่คณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการ
ประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) และให้
ส้านักงานคณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (ส้านักงาน ก.ก.ถ) น้าเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้น 
ต่้ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. จ้านวน 442 
ตัวชี้ วัด  ไป ใช้ ในการประเมิน  อปท . ซึ่ งส้ านั กงาน  ก .ก .ถ .           
ได้พิจารณาคัดเลือกเกณฑ์ชี้วัดส้าหรับใช้ประเมินเทศบาลในปี 
พ.ศ.2561  จ้านวน 215 ตัวชี้วัด 

 

เทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์  ได้ด้าเนินการประเมิน
ตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลแล้ว สามารถ
ดูรายงานได้ที่
http://164.115.25.179/sar/municipality2/user_page.p
hp  
 

จึงเรียนเสนอญัตติมาเพ่ือรายงานผลการประเมินผลการ
จัดมาตรฐานการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ขั้นต่้ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต้าบลสาม
ง่ามท่าโบสถ์ ต่อสภานี้ 

      ขอแสดงความนับถือ 
           (ลงชื่อ)            ธิติมา  ศิลป์ชัย 
                       (นางธิติมา  ศิลป์ชัย)  
                    นายกเทศมนตรีต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
 

นายยุทธนา   สิทธิไพโรจน์สกุล : ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี   ได้เสนอญัตติรายงานผลการประเมิน 
ประธานสภาเทศบาล ผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่้า

มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ไปแล้วนั้น          
มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ ขอเชิญครับ.....(ไม่มี)....หากไม่มี 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ รับทราบการรายงานผลการประเมินผล 
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การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่้า
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล  แล้วครับ 

 

มติที่ประชุม                          : รับทราบรายงานผลการประเมินผลการจัดการสาธารณะตาม
เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาล   

 
 

นายยุทธนา สิทธิไพโรจน์สกุล       : ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอ่ืนๆ  5.1  ญัตติการขอใช้
พ้ืนที่ร้านค้าชุมชนเทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์  

นางธิติมา  ศิลป์ชัย  : เรียนทา่นประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ดิฉันขอเสนอญัตติการขอใช้พ้ืนที่ในร้านค้าชุมชนเทศบาลต้าบล

สามง่ามท่าโบสถ์  ดังนี้  
 

เรื่อง  ญัตติการขอใช้พ้ืนที่ในร้านค้าชุมชนเทศบาลต้าบลสามง่าม
ท่าโบสถ ์

 

     เรียน  ประธานสภาเทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
 

ด้วยนายกเทศมนตรีมีความจ้าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ จึงเสนอญัตติขออนุมัติใช้พ้ืนที่ในร้านค้าชุมชนเทศบาล
ต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 

หลักการ 
ขออนุมัติใช้พ้ืนที่ในร้านค้าชุมชนเทศบาลต้าบลสามง่าม

ท่าโบสถ์  เพ่ือติดตั้งตู้น้้ามันหยอดเหรียญ  จ้านวน  2  ตู้  ขนาดตู้
ละ 200 ลิตร  และตู้บุญเติม  จ้านวน  1  ตู้ 

เหตุผล 
 เนื่องจากได้รับแจ้งจากกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต้าบลสาม
ง่ามท่าโบสถ์ อ้าเภอหันคา  ว่ามีความจ้าเป็นที่จะต้องใช้สถานที่
ร้านค้าชุมชนเพ่ือติดตั้งตู้น้้ามันหยอดเหรียญ  และตู้เติมบุญ  
ประกอบกับบริเวณดังกล่าวยังว่างอยู่ ทางกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 2
ต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์  จึงขออนุญาตใช้พื้นที่ในร้านค้าชุมชนเพื่อ 
ติดตั้งตู้น้้ามันหยอดเหรียญ และตู้บุญเติมได้   

จึงเรียนเสนอญัตติมาเพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาล เพ่ือ
ใช้พ้ืนที่ในร้านค้าชุมชนเทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์  ติดตั้งตู้
น้้ามันหยอดเหรียญและตู้บุญเติม ต่อสภานี้  

                

 ขอแสดงความนับถือ 
 

           (ลงชื่อ)      ธิติมา  ศิลป์ชัย 
                   (นางธิติมา  ศิลป์ชัย)  
                      นายกเทศมนตรีต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
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นายยุทธนา สิทธิไพโรจน์สกุล : ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี     ได้ เสนอญัตติการขอใช้ พ้ืนที่
ประธานสภาเทศบาล   ในร้านค้าชุมชนเทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์  มีสมาชิกท่านใด 
 จะสอบถามหรือไม่  ขอเชิญครับ...(ไม่มี)...หากไม่มี ผมขอเรียน

ถามมติที่ประชุมว่าอนุมัติการขอใช้พ้ืนที่ร้านค้าชุมชนเทศบาล
ต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่ หาก
อนุมัติขอได้โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้พื้นที่ในร้านค้าชุมชนเทศบาลต าบลสามง่ามท่า
โบสถ์  ได้ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 10 เสียง 

 
 

นายยุทธนา สิทธิไพโรจน์สกุล       : ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 

 

นางธิติมา  ศิลป์ชัย             : เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ดิฉันขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ดังนี้  
 

เรื่อง  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
 

     เรียน  ประธานสภาเทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
 

 ด้วยนายกเทศมนตรีมีความจ้าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ จึงเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 
 

         หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ้านวน 684,000.-  บาท  

(หกแสนแปดหมื่นสี่ พันบาทถ้วน) เพ่ือด้าเนินโครงการ ดังนี้ 
โครงการปรับปรุงเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
สามง่าม 4 ซอย 1 ซึ่งตั้งจ่ายไว้จ้านวน  684,000.- บาท  โดย
จ่ายจากเงินสะสม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  ขนาดพ้ืนจราจร 5.00 - 5.60 เมตร ยาว 370 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,990 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์  (แผนพัฒนาสี่ปี   
(พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
แผนงานเคหะและชุมชน  

รวมเป็นเงินที่ขอใช้จ่ายจากเงินสะสม  684,000.- บาท  
(หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
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เหตุผล 
 

 เนื่องจากถนนได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานแล้ว จึงเกิดการ
ช้ารุด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วใช้เส้นทางสัญจร เทศบาลต้าบลสามง่าม
ท่าโบสถ์จึงมีความประสงค์ปรับปรุงเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนสายสามง่าม 4 ซอย 1 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  

การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด้าเนินการใช้จ่ายตามหลักการ
และเหตุผลที่กล่าวข้างต้น  ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล  
ตามนัยข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.4/ว 3739 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2561  เทศบาลต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์  มียอดเงินสะสม 
16,811,665.49 บาท  (สิบหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
หกร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)  สามารถใช้ได้จ้านวน
10,659,109.94 บาท  (สิบล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่ง
ร้อยเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)  จึงเรียนเสนอญัตติมาเพ่ือขออนุมัติ
จากสภาเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม จ้านวน 684,000 บาทเพ่ือด้าเนิน
โครงการดังกล่าว ต่อสภานี้  

         
                ขอแสดงความนับถือ 

 

           (ลงชื่อ)      ธิติมา  ศิลป์ชัย 
                   (นางธิติมา  ศิลป์ชัย)  
                      นายกเทศมนตรีต้าบลสามง่ามท่าโบสถ์ 
 
นายยุทธนา สิทธิไพโรจน์สกุล : ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี     ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน 
ประธานสภาเทศบาล เงินสะสม จ้านวน 684,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันบาท

ถ้วน)  สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ

ครับ...(ไม่มี)...หากไม่มี ผมขอเรียนถามมติที่ประชุมว่าอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม  จ้านวน 684.000.-  บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่
พันบาทถ้วน)หรือไม่  หากอนุมัติขอได้โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 684,000  บาท  ได้ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ จ านวน 11 เสียง 
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นายยุทธนา สิทธิไพโรจน์สกุล : มีสมาชิกท่านใดหรือผู้บริหารท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ 
นายเลียบ พานทอง  : ถนนบริเวณบ้านนางแจ๋ว เสนอให้ท้าถนนเทคอนกรีต หรือลาด 
สมาชิกสภาเทศบาล   ยางเพราะมีสภาพช้ารุดถนนเป็นหลุมและช้ารุด ท้าให้การสัญจร
     ไปมายากล้าบาก อยากให้ทางเทศบาลท้าการซ่อมแซม 
นายประดิษฐ  กลัดทรัพย์  : ทางเข้าเส้นนี้เป็นทางตันครับ ทางสตง.ไม่ให้ท้าการสร้างถนน 
ผู้อ้านวยการกองช่าง    
นางธิติมา ศิลป์ชัย  : เนื่องจากถนนสายนี้เป็นทางตัน ไม่สามารถท้าการสร้างถนน 
นายกเทศมนตรี    แต่ทางเทศบาลจะน้าดินลูกรังไปถมและปรับพ้ืนที่ให้สามารถ 
     สัญจรไปมาได้ 
นายวัชระ รอดสถิต  : เรื่องต้นไม้และกิ่งไม้ที่ยื่นเข้ามาในบริเวณถนนบ้านพักครู ท้าให้
สมาชิกสภาเทศบาล   การสัญจรไปมาล้าบาก และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
นางธิติมา ศิลป์ชัย  : จะประสานงานกับกองช่างให้พนักงานไปตัดต้นไม้ให้เรียบร้อย
นายกเทศมนตรี     
นางสมคิด ไชยาพงศ์พิพัฒน์ : ให้ล้างร่องน้้าตามถนน เพราะเมื่อเวลารถวิ่งผ่านไปมาท้าให้ฝุ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล   ละอองฟุ้งกระจายไปทั่ว 
นางธิติมา ศิลป์ชัย  : ประสานงานให้พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบไปท้าความสะอาด
นายกเทศมนตรี    และฉีดล้างต่อไป 
นายยุทธนา สิทธิไพโรจน์สกุล : มีสมาชิกท่านใดหรือผู้บริหารท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครับ(ไม่มี)... ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาประชุม

ในครั้งนี้  ผมขอปิดการประชุมครับ     
เลิกประชุมเวลา  11.20  น. 
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